

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนใน แผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และ แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต)

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	15 คน		
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2		
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - ศุกร์ หรือ เสาร์ - อาทิตย์		
4.รูปแบบการเรียน	ทั้ง Online และ Onsite		
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	32,000 บาท/ ภาคการศึกษา		
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	หมวดวิชา	แผนการศึกษา	
		ก แบบ ก1	ก แบบ ก2
	หมวดวิชาบังคับ	-	9
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	9
	วิทยานิพนธ์	36	18
	รวม	36	36
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<p>1) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร - เป็นผู้มีความเห็นชอบในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทำวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ - มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด <p>2) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร - เป็นผู้มีความเห็นชอบในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: 		

	Honors program) จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
8.หลักฐานประกอบการสมัคร เฉพาะสาขาวิชา	1) หนังสือรับรองการศึกษา และคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation Letters) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ชุด 2) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด 3) หนังสือแสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 4) โครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา	1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาลินี ศรีพรหม ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6000 ต่อ 6486 อีเมล: wilasinee.s@phuket.psu.ac.th 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี คำมี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6000 ต่อ 6484 อีเมล: vipawee.d@phuket.psu.ac.th 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชิน บุญถวิล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6000 ต่อ 6154 อีเมล: sakshin.b@phuket.psu.ac.th 4) นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์ เลขานุการหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6000 ต่อ 6107 อีเมล: jitlada.a@phuket.psu.ac.th เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม: https://te.psu.ac.th

กำหนดการสอบ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง	ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง	ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม